
ส าเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 

วันที่  7  พฤศจิกายน  2565  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 

********************** 
ผู้มาประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
 -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม          

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายค าพอง  พรรณขาม นายก อบต.เหล่ากลาง ค าพอง  พรรณขาม  

2 นายสมัย  วิชาชัย รองนายก อบต.เหล่ากลาง สมัย  วิชาชัย  

3 นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ รองนายก อบต.เหล่ากลาง สิริลักษณ์  นาสุวรรณ  

4 นายเงิน  นาจรูญ เลขานุการนายก อบต.เหล่ากลาง เงิน  นาจรูญ  

5 พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัด อบต.เหล่ากลาง ชาญชัย ดอนภิรมย์  

6 จ.อ.คมสันต์  นันทะเพชร รองปลัด อบต.เหล่ากลาง คมสันต์  นันทะเพชร  

7 นางสาววรันธร  นาจ ารัส ผช.จพง.ธุรการ วรันธร  นาจ ารัส  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00น. 
   เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง เรียกประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ. 2565   

/ระเบียบวาระ........ 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพร้อม  สุริฉาย ประธานสภาฯ พร้อม  สุริฉาย  

2 นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ รองประธานสภาฯ สุบิน  โนนศรีโคตร์  

3 นางสาวไพฑูรย์  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  2 ไพฑูรย์  พละสาร  

4 นายปัญญา  นาหัวหนอง ส.อบต.  หมู่ที่  3 ปัญญา  นาหัวหนอง  

5 นายศุภกิจ  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  4 ศุภกิจ  พละสาร  

6 นายสมบัติ  นาสมจิตต์ ส.อบต.  หมู่ที่  5 สมบัติ  นาสมจิตต์  

7 นายชลายุทธ์  ทองดี ส.อบต.  หมู่ที่  6 ชลายุทธ์  ทองดี  

8 นางบุญลือ  วิชาชัย เลขานุการสภา อบต. บุญลือ  วิชาชัย  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นางบุญลือ  วิชาชัย  เลขานุการสภาฯ -แจ้งเรื่องงานกฐินสามัคคีบ้านหัวหนอง วันที่ 7-8  พฤศจิกายน  
   2565 หลังจากเลกิประชุมขอเชิญคณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภา อบต.ทกุท่าน 

 ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดตลาดแค บ้านหัวหนอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   -การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 กันยายน 2565 
ที่ประชุม  -มีมติรับรอง  8  เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
   -เรื่องการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 ผู้ยื่นแบบกระทู้ถาม 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -ขอทราบรายละเอียดแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ 
   ปัญหาอุทกภัย 
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. -ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาน้ าท่วมหลังน้ าลด จะ 
   รีบด าเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรเป็นอันดับแรก และจัดซื้อพันธุ์ข้าวปลูก 
   ให้กับประชาชน แต่ต้องศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้องก่อนว่าจะด าเนินการในส่วนที่จะ 
   จัดซื้อพันธุ์ข้าวปลูกก่อนว่าจะด าเนินการได้ไหม  เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัดจึง 
   อยากจะยกเลิก โครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
   2566 โครงการที่ไม่เร่งด่วน เช่น โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพ่ือน าเงินมา 
   ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย  
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต. ม.2  -งบประมาณท่ีจะใช้ช่วยเหลือประชาชน น างบประมาณมาจากส่วน 

ไหนได้บ้าง 
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์  รองประธานสภาฯ -  ในการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ าลด อยากให้น าเงิน 
   จากส่วนอื่นมาใช้  ไม่อยากให้ตัดโครงการในข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. - ในการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ าลด ตามระเบียบก่อนเกิดเหตุ  หลัง 
   เกิดเหตุ และขณะเกิดเหตุ การช่วยเหลือจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ตอนนี้ 
   ทางอ าเภอได้ให้ส ารวจถนนที่ได้รับความเสียหายจัดท าโครงการส่งภายในวันที่  10   
   พฤศจิกายน  2565 เพ่ือขอรับงบประมาณจากทางจังหวัดซึ่งมีงบประมาณที่มาก 
   กว่าของ อบต. การที่จะใช้งบของ อบต.จะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่เสนอเข้าไป 

       /แต่ถ้ามี.......... 
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แต่ถ้ามีความเดือดร้อนจ าเป็นเร่งด่วนต้องดูที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

   ถ้ามีโครงการก็สามารถด าเนินการได้เลย ถ้าจังหวัดจัดสรรงบประมาณโครงการมา 
   ซ้ าซ้อนกับที่ทาง อบต.ได้ด าเนินการไป ก็จะต้องคืนงบประมาณของโครงการนั้น 
   -ส าหรับเรื่องที่จะโอนงบประมาณ ตอนนี้เป็นช่วงไตรมาสแรกไม่สมควรที่จะมีการ 
   โอนงบประมาณ เพราะงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจะเป็นรายจ่ายประจ า  
   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไตรมาสแรกยังไม่เพียงพอกับการด าเนินโครงการต่างๆ 
   ตามโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -ส าหรับการซื้อพันธุ์ข้าวปลูก  ตามระเบียบไม่สามารถด าเนินการได้ 
นางสาวไพฑูรย์  พละสาร  ส.อบต.ม.2 -ถ้ารองบประมาณจากส่วนกลางจะด าเนินการช่วยเหลือประชาชน 
   ที่ได้รับความเดือดร้อนทันไหม ขอทราบเงินสะสมของ อบต.ว่ามีเท่าไหร ่
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. -ช่วงนี้เป็นช่วงปิดงบทางบัญชี เพ่ือให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนต้องรอ 
   เจ้าหน้าที่ด าเนินการในระบบเรียบร้อยก่อน  อย่างช้าไม่เกิน  90  วัน  
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ รองประธานสภาฯ - ถามเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่  8  เรื่องคลอง 
   ไส้ไก่ด าเนินการถึงไหน 
นายค าพอง  พรรณขาม  นายก อบต. -จะรีบด าเนินการก่อนช่วงเก่ียวข้าว 
นายชลายุทธ์  ทองดี  ส.อบต.ม.6 - ถามเกี่ยวกับเรื่องวัสดุไฟฟ้าได้ด าเนินการจัดซื้อหรือยัง แจ้งหนังสือซ่อมไฟ 
   มา ช่างไฟฟ้าแจ้งว่าไม่มีวัสดุ 
นายเงิน  นาจรูญ  เลขานุการนายก -ตอนนี้แจ้งให้ จพง.พัสดุ รีบด าเนินการแล้ว ถ้าได้วัสดุมาจะแจ้งให้ 
   ช่างไฟฟ้าด าเนินการทันที 
  

นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร 
 ท่านสมาชิกสภาฯและท่านเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่านทีท่ าให้การประชุมสภาฯ   ใน 
วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมในครั้งที่ 2 จะแจ้งเป็นหนังสือ และขอ 
ปิดประชุม 
 

ปิดประชุม  เวลา  12.00 น 
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ลงชื่อ บุญลือ   วิชาชัย     ผู้จดรายงานฯ   ลงชื่อ   พร้อม   สุริฉาย        ผู้ตรวจสอบรายงานฯ 
         (นางบุญลือ  วิชาชัย)                        (นายพร้อม    สุริฉาย)   
     เลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง                            ประธานสภา อบต.เหล่ากลาง 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 
การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 2 
วันที่  21  พฤศจิกายน  2565  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง 

********************** 
ผู้มาประชุม 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
 -ไม่มี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม          

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายสมัย  วิชาชัย รองนายก อบต.เหล่ากลาง สมัย  วิชาชัย  

2 นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ รองนายก อบต.เหล่ากลาง สิริลักษณ์  นาสุวรรณ  

3 นายเงิน  นาจรูญ เลขานุการนายก อบต.เหล่ากลาง เงิน  นาจรูญ  

4 พ.จ.อ.ชาญชัย ดอนภิรมย์ ปลัด อบต.เหล่ากลาง ชาญชัย ดอนภิรมย์  

5 นางสาววรันธร  นาจ ารัส ผช.จพง.ธุรการ วรันธร  นาจ ารัส  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00น. 
   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -แจ้งเรื่องนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถเข้าร่วม 
   ประชุมได้ในวันนี้ เนื่องจากต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด 
 

/ระเบียบวาระ.............. 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพร้อม  สุริฉาย ประธานสภาฯ พร้อม  สุริฉาย  

2 นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ รองประธานสภาฯ สุบิน  โนนศรีโคตร์  

3 นางสาวไพฑูรย์  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  2 ไพฑูรย์  พละสาร  

4 นายปัญญา  นาหัวหนอง ส.อบต.  หมู่ที่  3 ปัญญา  นาหัวหนอง  

5 นายศุภกิจ  พละสาร ส.อบต.  หมู่ที่  4 ศุภกิจ  พละสาร  

6 นายสมบัติ  นาสมจิตต์ ส.อบต.  หมู่ที่  5 สมบัติ  นาสมจิตต์  

7 นายชลายุทธ์  ทองดี ส.อบต.  หมู่ที่  6 ชลายุทธ์  ทองดี  

8 นางบุญลือ  วิชาชัย เลขานุการสภา อบต. บุญลือ  วิชาชัย  
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   -การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
ที่ประชุม  -มีมติรับรอง  8  เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ   
นายสุบิน  โนนศรีโคตร์ รองประธานสภาฯ         -ตามท่ีมีหนังสือแจ้งขอความช่วยเหลือเรื่องประปาหมู่บ้าน 

 หมู่ที่ 8 ได้ช ารุดเนื่องจากปัญหาวาตภัย ตอนนี้ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ -ส าหรับการแก้ไขปัญหานี้สามารถใช้เงินสะสมในการแก้ไขปัญหา 
   ความเดือดร้อนได้หรือไม่ 
พ.จ.อ.ชาญชัย  ดอนภิรมย์  ปลัด อบต. - การที่จะใช้เงินสะสมในการแก้ไขปัญหาสามารถท าได้ แต่ตอนนี้ 
   อยู่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ปิดบัญชีในระบบยังไม่ได้ยอดเงินสะสมที่ชัดเจน ถ้าเสร็จ 
   เรียบร้อยจะได้น าเรียนต่อสภาฯทราบ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ 
   เดือดร้อนของประชาชนตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป  
นายปัญญา  นาหัวหนอง   ส.อบต.ม.3 -การส ารวจโครงการแก้ไขปัญหาหลังน้ าลด จะด าเนินการยังไง  
   เพราะตอนนี้น าก าลังเริ่มลดบางพื้นท่ีสามารถด าเนินการส ารวจความเสียหายได้แล้ว  
นางสิริลักษณ์  นาสุวรรณ์  รองนายก อบต. -แจ้งให้สมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านเริ่มส ารวจพื้นที่ถนน  
   ล าคลอง ที่ได้รับความเสียหายจากน้ าท่วมในส่วนที่น้ าเริ่มลดสามารถส ารวจได้ ให้ 
   แจ้งมายัง อบต.เพ่ือจะได้ให้กองช่างออกส ารวจ เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
นายพร้อม  สุริฉาย  ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร 

 ท่านสมาชิกสภาฯและท่านเจ้าหน้าที่ อบต.ทุกท่านที่ท าให้การประชุมสภาฯ   ใน 
วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปิดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่  4  ประจ าปี   
2565   

/ปิดประชุม...... 
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ปิดประชุม  เวลา  12.00 น 
      
        
ลงชื่อ บุญลือ  วิชาชัย       ผู้จดรายงานฯ  ลงชื่อ    พร้อม   สุริฉาย           ผูต้รวจสอบรายงานฯ 
         (นางบุญลือ  วิชาชัย)                        (นายพร้อม    สุริฉาย)   
     เลขานุการสภา อบต.เหล่ากลาง                            ประธานสภา อบต.เหล่ากลาง 

 
 

 


